

โครงการ “ลดความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

ผู้ย้ายถิ่นมักเผชิญกับความเปราะบางเป็นพิเศษเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศปลายทาง โครงการ “ลดความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศปลายทางโดยการพัฒนาศักยภาพระดับองค์กร เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความตระหนักรู้” จะมุ่งพัฒนาศักยภาพระดับองค์กรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน สนับสนุนการบูรณาการผู้ย้ายถิ่นเข้ากับกลไกการรับมือภัยพิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ย้ายถิ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีส่วนร่วมอย่างเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในประเทศปลายทาง ภาวะวิกฤต โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องซึ่งดำเนินการใน 4 ประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา เม็กซิโก เมียนมา และไทย เพื่อศึกษาบทบาทของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางในการลดความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อลดความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศปลายทาง โดยการเสริมสร้างศักยภาพ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานของประเทศปลายทาง และประเทศต้นทาง

กิจกรรม

- การศึกษาความเปราะบางและความเสี่ยงของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการจัดการประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการภัยพิบัติที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง
- การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระดับองค์กร ได้แก่ การฝึกอบรมวิทยากร เพื่อจัดทำโครงการอบรมใน 4 พื้นที่เป้าหมาย
- เสริมสร้างระบบประสานงานในภาวะวิกฤต ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกงสุลของประเทศต้นทาง เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น และพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
- ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยง และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าถึงการเตรียมการ และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ การฝึกซ้อมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดกิจกรรมรณรงค์ในระดับท้องถิ่น



ชาวเซดีเลียข้ามถนนหลังจากพายุฤดูร้อนอันหนาวพัดผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วภูมิภาคเมื่อปี 2551 © IOM/Logan Abassi 2008



ผู้ย้ายถิ่นและคนไทยติดอยู่ในตึกในย่านสี่มุมเมืองซึ่งน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร ในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 © JRS Thailand 2011

ข้อมูลสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: มี.ย. 2558 - พ.ย. 2559

ประเทศที่ดำเนินโครงการ: ไทย เมียนมา เม็กซิโก และกัวเตมาลา

พันธมิตรหลัก: รัฐบาลไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) หน่วยงานกงสุลของประเทศต้นทาง NGOs องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชนผู้ย้ายถิ่น

ผู้ได้ประโยชน์: ผู้ย้ายถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติ พนักงานกงสุล นักการทูต และองค์กร/เครือข่ายผู้ย้ายถิ่น



ผู้สนับสนุน: สำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

MICIC Save Lives
Increase Protection
Decrease Vulnerability
Improve Response
MIGRANTS IN COUNTRIES IN CRISIS INITIATIVE